

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HOÀI NHƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 469 /UBND-VX

Hoài Nhơn, ngày 30 tháng 6 năm 2014

V/v tăng cường công tác  
phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của ngành Y tế huyện, từ ngày 20-26/6/2014 có 22 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thị trấn Bồng Sơn, bệnh nhân được cấp cứu và điều trị khỏi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; các bệnh nhân đều ăn bún bò, bún giò ở các quán ăn nhỏ lẻ (thức ăn đường phố) tại thị trấn Bồng Sơn. Ghi nhận bước đầu, các cơ sở sản xuất bún và quán ăn liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm đều không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, có khoảng 3-6 trường hợp khác cũng bị ngộ độc thực phẩm do thức ăn tự chế biến tại gia đình ở các địa phương khác trong huyện.

Để kịp thời khống chế vụ ngộ độc thực phẩm tại thị trấn Bồng Sơn và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm ở các xã, thị trấn. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức giám sát ca bệnh, truy xuất nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên ngành các cơ sở dịch vụ ăn uống, đặc biệt chú ý các cơ sở thức ăn đường phố. Chuẩn bị đủ vật tư, trang thiết bị, thuốc hóa chất phục vụ công tác điều tra, giám sát, xử lý ca bệnh và tiếp nhận bệnh nhân điều trị, khống chế lây lan ra diện rộng và không để bệnh nhân tử vong. Cung cấp tài liệu cho Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn để tuyên truyền; theo dõi và báo cáo tình hình ngộ độc thực phẩm về Thường trực Ban Chỉ đạo huyện.

2. Trưởng Phòng Y tế huyện, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao. Kiên quyết đề nghị xử lý các cơ sở không bảo đảm điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình ngộ độc thực phẩm kịp thời cho ngành cấp trên và UBND huyện để chỉ đạo.

3. Trưởng Phòng Kinh tế huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý các cơ sở thực phẩm theo quy định của Nhà nước, đặc biệt các cơ sở sản xuất bún, chả, nem, .. Có kế hoạch tuyên truyền, vận động chủ cơ sở thực phẩm thực hiện bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo phân cấp, nhất là cơ sở thức ăn đường phố.